

Số: /KH-UBND

Hải Hưng, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Hải Hưng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2024; UBND xã Hải Hưng xây dựng kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện.

Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo và cán bộ, công chức trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ kiến nghị cấp trên xem xét điều chỉnh theo đúng quy định.

Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong việc tìm hiểu nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan; đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan trong việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác trong đời sống của nhân dân.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, các ban ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

II. NỘI DUNG:

Theo Phụ lục nội dung thực hiện kiểm soát TTHC (*đính kèm*)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Văn phòng - Thống kê xã phối hợp với các ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND huyện về kết quả việc thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Hải Hưng năm 2024, đề nghị các ban, ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thuyền

Phụ lục
NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /3/2024 của UBND xã Hải Hưng)

STT	Nội dung công việc	Chủ trì	Bộ phận phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Công tác chỉ đạo điều hành			
1	Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn	Thường xuyên
II	Công bố, công khai thủ tục hành chính			
1	Phối hợp rà soát, thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
2	Tham gia ý kiến đối với các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
3	Niêm yết công khai đầy đủ 100% TTHC đã được UBND tỉnh công bố (áp dụng tại UBND xã)	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
III	Rà soát quy định, thủ tục hành chính			
1	Xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2024	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Quý I/2024
2	Triển khai hoạt động rà soát các quy định, thủ tục hành chính	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Theo KH của huyện

3	Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Theo KH của huyện
IV	Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính			
1	Tự tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại UBND xã	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Quý III/2024
V	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính			
1	Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
2	Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
3	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên
VI	Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính			
1	Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi cán bộ, công chức và nhân dân về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng.	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã	Thường xuyên

2	Lồng ghép trong công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; quyền được kiến nghị những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện TTHC	Văn phòng - Thống kê	Các ban, ngành UBND xã, các thôn	Thường xuyên
3	Tuyên truyền bằng hình thức thông qua hội nghị, họp dân, trên hệ thống loa phát thanh về cải cách hành chính, dân chủ điểm M.score.	Văn phòng - Thống kê; Công chức TP-HT, VH TT	Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn	Thường xuyên
VII	Công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo			
1	Tham gia tập huấn nghiệp vụ do UBND huyện, tỉnh tổ chức	UBND huyện; các Sở thuộc UBND tỉnh	Các ban, ngành chuyên môn	Theo kế hoạch của huyện, tỉnh
VIII	Công tác khác			
1	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu	Văn phòng - Thống kê	Các ngành UBND xã	Theo định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất
2	Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2025	Văn phòng - Thống kê	Các ngành UBND xã	Tháng 12/2024

